
 
Stjórnarfundur haldinn 13. maí  2004 kl:18:00 
Mættir:  Einar, Kári, Sigurvin, Sveinn, Guðjón og Bjarney. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar. 
Engar athugasemdir. 
 

2. Innkomin bréf.  
Bréf frá ÍSÍ v/bæklingur sem inniheldur leiðbeiningar um skattaskyldu 
íþróttafélaga. Deildir fengu einnig eitt eintak sent til sín. 
Bréf frá ÍSÍ v/ samþykkta 67. íþróttaþings ÍSÍ. 
Bréf frá UMFÍ v/ boðun á samráðsfund og dagskrá fundarins 15. – 16. maí 2004. 
Skinfaxi. 
 

3. Send bréf. 
Bréf til bæjarráðs RNB bt:Árna Sigfússonar bæjarstjóra þar sem félagið svarar 
spurningunni um áform bæjaryfirvalda til áframhaldandi uppbyggingar á 
íþróttamannvirkjum bæjarins. Bæjarstóra sendir minnispunktar varðandi 
vallarsvæðið við Hringbraut. 
 
 

4. Framtíðarsýn félagsins. 
Fulltrúar aðalstjórnar ásamt fulltrúa knattspyrnudeildar félagsins gerðu skýrslu 
um ástand vallarsvæðis við Sunnubrautina og hugsanlegar breytingar á því á 
næstu árum. Bæjarstjóra var síðan færð þessi skýrsla sem minnispunktar.  
 
5. Önnur mál.  
Umsóknareyðublað íþrótta- og leikjaskóla var sett í skóla RNB til dreifingar í 1. – 5. 
bekkjar. 
17. júní er í fullum undirbúningi. Aðaldagskráin er farin að taka á sig nokkra mynd. 
Frístundarhelgin er helgina 14. – 16. maí. 
Formaður félagsins verður á stjórnarfundi UMFÍ á Sauðárkróki 14. – 16. maí og 
verður hann einnig okkar fulltrúi á samráðsfundinum. 
 

Fleira ekki gert fundi slitið kl. 19:00. 


